



ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

จึงได้จัดทำประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายสมใจ สีทน	
๐๒	นายอดิพงษ์ วงศ์จร	
๐๓	นายกิตติธเนศ จันทะสิงห์	

๒. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกโดยแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

วัน/ เวลา	หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น	๐๑ - ๐๓	ทดสอบทักษะขับรถยนต์ (สอบภาคปฏิบัติ ๕๐ คะแนน) การขับรถให้ถูกกฎจราจร ตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก	ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

/วัน เวลา...

วัน/ เวลา	หมายเลข ประจำตัวผู้สอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น	๐๑ - ๐๓	ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน) บุคลิกภาพ อุปนิสัย ประสบการณ์ การทำงาน ความสามารถพิเศษ ความเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน	ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงสถานที่สอบหลังจากเวลากำหนดได้เริ่มสอบไปแล้ว ตัดสิทธิ์ทุกกรณี

๓. การประกาศรายชื่อ

จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และทางเว็บไซต์ <https://pvlo-ano.dld.go.th> โดยผู้ที่คะแนนสูงสุด จะได้รับคัดเลือกและเรียกมาทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิชาติ ภาะวัง)

ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ